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เมื่อกรรมาธิการมาครบองค์ประชุมแล้ว นายวิรัช  รัตนเศรษฐ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม 
ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุม ได้เชิญผู้แทนจากหน่วยงานเข้าชี้แจงรายละเอียดการขอรับจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สรุปผลการประชุมได้ ดังนี้   

 
เรื่องท่ีพิจารณา  

 มาตรา ๑๒  ● พิจารณางบประมาณของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง 
       ของมนุษย์และหน่วยงานในก ากับ  
   ●  ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
   ●  ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
    ส าหรับกองทุนเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  
   ●  กรมกิจการเด็กและเยาวชน 
   ●  กรมกิจการเด็กและเยาวชน ส าหรับกองทุนคุ้มครองเด็ก  
   ●  กรมกิจการผู้สูงอายุ  
   ●  กรมกิจการผู้สูงอายุ ส าหรับกองทุนผู้สูงอายุ  
   ●  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  
   ●  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  
    ส าหรับกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
   ●  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
   ●  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  
    ส าหรับกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 
   ●  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  
                    ●  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 
    รัฐวิสาหกิจ (มาตรา ๒๙) 
                  ●  การเคหะแห่งชาติ  
 

มาตรา ๒๔ ● พิจารณางบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานในก ากับ  



๒ 
 

 ●  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 ●  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 ●  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  
 ●  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 ●  ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
 ●  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ●  ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 
 ●  ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
           ●  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
        ●  ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 

 มาตรา ๓๔ ● พิจารณางบประมาณของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 

   ●  กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 

 
 

ผลการพิจารณา 
 

ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม 
 และความม่ันคงของมนุษย์           ๕๕๓,๖๗๘,๘๐๐ บาท 

ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม 
 และความม่ันคงของมนุษย์    

ส าหรับกองทุนเพื่อการป้องกัน 
 และปราบปรามการค้ามนุษย์         ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ๑๗,๕๗๑,๒๘๔,๖๐๐ บาท 
กรมกิจการเด็กและเยาวชน  

 ส าหรับกองทุนคุ้มครองเด็ก         ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
กรมกิจการผู้สูงอายุ                           ๓๕๗,๒๓๐,๖๐๐ บาท 
กรมกิจการผู้สูงอายุ ส าหรับกองทุนผู้สูงอายุ         ๖๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว       ๓๒๕,๙๙๘,๔๐๐ บาท 
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  
ส าหรับกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ          ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ      ๙๐๘,๙๗๐,๗๐๐ บาท 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  

 ส าหรับกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม        ๘๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ       ๔๔๑,๓๗๙,๓๐๐ บาท 
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)   ๑,๒๙๑,๐๗๘,๔๐๐ บาท 
การเคหะแห่งชาติ      ๘๑๔,๐๕๘,๓๐๐ บาท 

 ไม่มีรายการปรับลด               -           บาท 
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 สรุปประเด็นการพิจารณาของส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง 
ของมนุษย์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมกิจการผู้สูงอายุ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กรม
พัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 
(องค์การมหาชน) การเคหะแห่งชาติ ดังนี้ 
 ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  

- กรณีตามมติคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ และมาตรการด้านป้องกัน
และเยียวยาเด็กเล็กอายุ ๐ -๖ ปี จากสถานการณ์โควิด ๑๙ หน่วยงานควรพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ
ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงคนพิการ ผู้สูงอายุ และสวัสดิการส าหรับกลุ่มเปราะบางด้วย 

- ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบทุกกลุ่ม หน่วยงาน
ควรด าเนินการติดตามและอย่างเร่งรัดให้กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเด็กและเยาวชน และกลุ่มเปราะบาง 
ได้รับการช่วยเหลืออย่างถ้วนหน้า 

- การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีความส าคัญต่อประชาชนและประเทศชาติ หน่วยงาน
ควรมุ่งเน้นการใช้งบประมาณเกี่ยวกับการพัฒนาสังคม การพัฒนามนุษย์ การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง การ
ช่วยเหลือผู้สูงอายุ การช่วยเหลือเยาวชน การสร้างความเสมอภาคให้มีศักยภาพเพ่ิมมากขึ้น แต่การแบ่ง
กลุ่มเป้าหมายควรมีการบูรณาการกับหน่วยอื่นเพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อน 

- กรณีการน าข้อมูลของผู้เสียชีวิตมาลงทะเบียนท าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นจ านวนมาก หน่วยงานมี
การตรวจสอบข้อมูลของผู้ลงทะเบียนท าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างไร  

- เมื่อพิจารณากรอบการด าเนินงานของหน่วยงานเกี่ยวกับการใช้งบประมาณ ส่วนใหญ่เป็นการใช้
งบประมาณเกี่ยวกับการจัดการอบรม สัมมนา สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ เป็นการใช้งบประมาณที่ไม่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สามารถ
น าเครื่องมือทางเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการด าเนินงาน อีกทั้ง หน่วยงานควรมีการบูรณาการระหว่าง 
อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจ าหมู่บ้าน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
เพ่ือให้การใช้งบประมาณเกิดประสิทธิภาพอย่างแท้จริง 

- ขอทราบรายละเอียดการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 

- กรณีที่ประเทศสหรัฐอเมริกาจัดล าดับการค้ามนุษย์ของประเทศไทยในปี ๒๕๖๔ โดยให้ประเทศไทย
อยู่ในล าดับการเฝ้าระวังและเป็นล าดับที่ต่ ากว่าในปี ๒๕๖๓ ขอทราบว่าการจัดล าดับดังกล่าวส่งผลกระทบต่อ
ประเทศไทยหรือไม ่

- กรณีการก าหนดวิสัยทัศน์ขับเคลื่อนและบูรณาการนโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสังคม 
เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึง เท่าเทียมและเป็นธรรมภายในปี ๒๕๖๕ การก าหนดวิสัยทัศน์
หน่วยงานควรมีเป้าหมายการด าเนินงานให้มากกว่าปี ๒๕๖๕ หรือไม่  

- ขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการตั้งงบประมาณการจัดหาซอฟแวร์เพื่อจัดการฐานข้อมูล จ านวน ๓ 
ล้านบาท และเหตุใดงบก่อสร้างอาคารถึงไปอยู่ในแผนงานยุทธ์ศาสตร์ 

- กรณีแผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ผลผลิตที่ ๑ บริหารจัดการ
องค์การที่มีประสิทธิภาพ หน่วยงานมีการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมอย่างไร และหน่วยงานมี
การติดตามเชิงนโยบายกับหน่วยงานที่อยู่ในพื้นท่ีหรือไม่ 

- กรณีการใช้งบลงทุนของหน่วยงานมุ่นเน้นการพัฒนาทางด้านการก่อสร้างเป็นส าคัญ แต่การลงทุน
อย่างแท้จริง คือ การลงทุนกับเด็กและเยาวชนให้ได้รับการการช่วยเหลือทางด้านการศึกษา การพัฒนา



๔ 
 

ศักยภาพของชีวิต ดังนั้น หน่วยงานควรสนับสนุนเด็กและเยาวชนอายุตั้งแต่ ๐ – ๖ ปี ให้ได้รับการช่วยเหลือ
และพัฒนาศักยภาพอย่างถ้วนหน้า  

- ขอทราบว่าในปี ๒๕๖๕ เหตุใดเงินอุดหนุนเด็กและเยาวชนถึงมีจ านวนที่ลดลงเพราะเหตุใด 
- กรณีที่หน่วยงานเปิดโอกาสให้ครอบครัวที่มีความอบอุ่นหรือมีความพร้อม สามารถมารับเลี้ยงดูเด็ก

และเยาวชนได้ ขอทราบว่าปัจจุบันมีเด็กท่ีอยู่ในโครงการนี้เป็นจ านวนเท่าไร 
- เมื่ อ พิ จารณ าเงิน อุดหนุ น เฉพาะกิ จ  เงิน อุดหนุ น เพ่ื อการเลี้ ย งดู เด็ กแรก เกิ ด  จ านวน 

๑๖,๖๕๙,๔๘๙,๙๐๐ บาท ขอทราบว่าหน่วยงานการมีตรวจสอบเด็กแรกเกิดให้ได้รับเงินอุดหนุนอย่างทั่วถึง
หรือไม่ และเหตุใดจ านวนงบประมาณในส่วนนี้ถึงมีตัวเลขท่ีแตกต่างจากในเอกสารชี้แจง 

- กรณีการก าหนดตัวชี้วัดของเด็กท่ีมีพัฒนาสมวัยในช่วงอายุ ๐ – ๕ ปี ในแต่ละเขต พบว่ามีเด็กท่ีไม่มี
พัฒนาการสมวัยเป็นจ านวนร้อยละ ๓๐ ปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่เห็นได้อย่างชัดเจนและต้องได้รับการแก้ไข
อย่างเร่งด่วน 

- ปัจจุบันศูนย์เด็กเล็กมีเป็นจ านวนมาก หน่วยงานควรด าเนินการให้ศูนย์ ของภาครัฐและของ
ภาคเอกชนมีมาตรฐาน โดยให้มุ่งเน้นถึงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรประจ าศูนย์ พัฒนาทางด้านการศึกษา 
และพัฒนาคุณภาพของเด็กเป็นส าคัญ  

- กรณีปัญหาที่ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยถูกระงับเนื่องจาก มีผู้สูงอายุบางรายที่ได้รับเงินบ านาญพิเศษ และ
หน่วยงานมีมติให้ผู้สูงอายุที่ได้รับบ านาญพิเศษไม่ถือว่าอยู่ในข่ายของสวัสดิการ และคงได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ  
แต่กรมบัญชีกลางยังมิได้จ่ายเงินที่ถูกระงับให้กับผู้สูงอายุ หน่วยงานควรติดตามตรวจสอบให้ผู้สูงอายุรับเบี้ย
อย่างครบถ้วน 

- กรณีอาสาสมัครหรือจิตอาสา หน่วยงานควรมีช่องทางในการสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคคลเหล่านี้มี
ขวัญก าลังใจในการท างานเพ่ือช่วยเหลือประชาชนต่อไป 

- ขอทราบว่าเป้าหมายการให้ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาศักยภาพและใช้ศักยภาพในการพัฒนาสังคม 
ตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณที่ก าหนดจ านวนผู้สูงอายุที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ และตัวชี้วัดเชิ งคุณภาพที่ก าหนด
ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สังคม รวมทั้งหมด จ านวน ๑๙.๗๘๖๖ 
ล้านบาท หน่วยงานมีการพัฒนาศักยภาพและใช้ศักยภาพผู้สูงอายุอย่างไร 

- ปัจจุบันสถานดูแลผู้สูงอายุเกิดขึ้นเป็นจ านวนมาก หน่วยงานควรมีการประเมินและตรวจสอบสถาน
ดูแลผู้สูงอายุให้มีมาตรฐาน และด าเนินการขึ้นทะเบียนสถานดูแลผู้สูงอายุทั้งหมด เพ่ือเป็นการป้องกันไม่ให้
เกิดการแสวงหาผลประโยชน์เพียงอย่างเดียว 

- กรณีการจัดสรรงบประมาณเกี่ยวกับการก่อสร้างที่พักอาศัยผู้สูงอายุ หน่วยงานควรมีการตรวจสอบ
การก่อสร้างให้มีมาตรฐาน โดยพิจารณาตามความต้องการของผู้สูงอายุและผู้พักอาศัยเป็นส าคัญ เช่น  
การสร้างห้องน้ าให้ผู้สูงอายุ ควรใช้ชักโครก ไม่ใช่ส้วมซึม  

- กรณีการแก้ไขกฎหมายอาญาเกี่ยวกับการท าแท้งเสรี ส่งผลกระทบต่อทัศนคติของการตั้งครรภ์ที่ไม่
มีความพร้อม หรือแม่เลี้ยงเดี่ยว หน่วยงานควรมีนโยบายการให้ความช่วยเหลือกับบุคคลเหล่านี้ให้มีความ
พร้อมที่จะตั้งครรภ์ต่อไปอย่างไร  

- ปัจจุบันข้าวของเครื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ของใช้เด็ก หน่วยงานมี
แนวทางการช่วยเหลือและควบคุมราคาสินค้าเหล่านี้ให้มีความเหมาะสม และมีแนวทางการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
รายวันต่อครัวเรือนอย่างไร 

- กรณีการพัฒนาศักยภาพครอบครัวให้มีความอบอุ่นและครอบครัวมีความเข้มแข็ง ปัจจุบันครอบครัว
ที่มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพมีเป็นจ านวนเท่าไร   
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- ขอทราบว่าหน่วยงานมีการสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือสตรีที่ตั้งครรภ์หรือการตั้งครรภ์โดยไม่
พร้อมอย่างไร  

- กรณีการพัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง หน่วยงานควรสนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาชุมชนให้มี
ความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่องและให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่  

- กรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ – ๒๕๖๓ เรื่อง ตั้งคณะกรรมการอนุรักษ์พัฒนากรุง
รัตนโกสินทร์และเมืองเก่า และได้มีการประกาศแล้วเป็นจ านวน ๓๒ เมือง แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นมีชุมชนเข้าไป 
บุกรุก หน่วยงานควรเข้าไปด าเนินการตรวจสอบ 

- ขอทราบว่าพันธกิจในการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้กับชุมชนมีความซ้ าซ้อนกับพันธกิจของการเคหะ
แห่งชาติหรือไม ่

- กรณีการขับไล่ชุมชนที่ไม่ได้เข้าโครงการออกจากพ้ืนที่ริมคลอง เนื่องจากประชาชนมีการร้องเรียน
การกู้เงินเพ่ือสร้างบ้านใหม่มีการเก็บอัตราดอกเบี้ยเป็นจ านวนร้อยละ ๖ หน่วยงานมีการช่วยเหลือเยียวใน
เรื่องนี้อย่างไร 

- กรณีท่ีหน่วยงานถูกปรับลดงบประมาณในปี ๒๕๖๕ และไม่มีเงินนอกงบประมาณคงเหลือ ขอทราบ
หน่วยงานแนวทางการด าเนินการอย่างไร และได้รับผลกระทบหรือไม่ 

- กรณีที่ภาคเอกชนเข้าท าสัญญาเช่ากับการเคหะแห่งชาติและให้ประชาชนทั่วไปเช่าต่อ ส่งผลกระทบ
ให้ประชาชนที่เดือนไม่สามารถขอผ่อนผันจ่ายค่าน้ า ค่าไฟ ขอทราบว่าหน่วยงานมีแนวทางการแก้ไขปัญหา
อย่างไร และปัจจุบันเอกชนและประชาชนทั่วไปค้างค่าเช่าหรือไม่  

- ขอทราบแนวทางการแก้ปัญหางบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอกับปัญหาสังคมที่อยู่ในภารกิจของ
หน่วยงาน ไม่สอดคล้องกัน 

- ขอทราบรายละเอียดโครงการครอบครัวอบอุ่นกับโครงการครอบครัวเข้มแข็ง มีความแตกต่างกัน
อย่างไร 

- ขอรายละเอียดการจัดสวัสดิการให้กับเด็ก ผู้สูงอายุ ของแต่ละหน่วยงานมีความซ ้าซ้อนกันหรือไม่ 
- ขอรายละเอียดการสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ที่ช่วยเหลือสังคม 
- ขอทราบรายละเอียดโครงการสภาชุมชนมีส่วนร่วมการป้องกันการทุจริตระดับชุมชนหรือระดับชาติ 

มีแนวทางเดียวกันหรือไม ่
- ขอทราบรายละเอียดตัวชี วัดการด้าเนินงานในปี ๒๕๖๓ ลดลงจากปี ๒๕๖๒ ทิศทางการพัฒนา

มนุษย์มีแนวโน้มลดลง 
- ขอทราบรายละเอียดบันทึกความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกับส้านักงานตรวจ

คนเข้าเมือง เกี่ยวกับการกักตัวของคนต่างด้าวเพ่ือรอส่งตัวกลับประเทศ 
- ขอทราบแนวทางการส่งเสริมทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมพัฒนาสวัสดิการ และการมีส่วนร่วมในรูปแบบ

อาสาสมัครพัฒนาชุมชนหรือไม่ 
-  ขอทราบแนวทางการยกระดับสวัสดิการช่วยเหลือสังคม ผู้สูงอายุ และเด็ก ให้ได้มาตรฐานการ

ช่วยเหลือ และวิธีการช่วยเหลืออย่างไร 
- ขอทราบรายละเอียดการจัดสรรที่ดินภายในนิคมสร้างตนเองของจังหวัดลพบุรี ประสบปัญหาเงื่อน

ในการโอนกรรมสิทธิ์ไม่สามารถด้าเนินการได้ภายใน 5 ปี และพื นที่ทับซ้อนกับหน่วยงานอ่ืน จึงต้องด้าเนิน
ส้ารวจรางวัดแนวเขต และจัดท้าแผนที่ one map ต่อไป 

 - ขอทราบแนวทางการจัดท้าตัวชี วัดการพัฒนามนุษย์ SDI ปี 2563 และ 2564 ผลการประเมิน
ตัวชี วัดมีแนวโน้มลดลง แสดงให้เห็นถึงความเหลื่อมล ้าทางสังคม 
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- ขอทราบรายละเอียดผลการด้าเนินงานที่เป็นรูปธรรมจากการขอรับงบประมาณรายจ่ายประ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  

- ขอทราบรายละเอียดการเตรียมความพร้อมรองรับภารกิจถ่ายโอน เช่น พื นที่โครงการการเคหะ
แห่งชาติ ถนน ขยะ และศูนย์เด็กเล็ก ยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- ขอทราบแนวทางการจัดให้มีสหกรณ์ออมทรัพย์บริการประชาชนในพื นท่ีของการเคหะ 
- ขอทราบรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ จ้านวน ๘๒๑ ล้านบาท ด้าเนินการถมดินของพื นที่การ

เคหะทั่วประเทศหรือไม่ ด้าเนินการด้วยวิธีการใด  
- ขอทราบรายละเอียดวัตถุประสงค์ของการถมดิน จ้านวนพื นที่ถมดินกี่แห่ง ด้าเนินการจ้างเอกชน

ด้วยวิธีการใด  
- ขอทราบรายละเอียดแนวทางการแก้ปัญหายาเสพติดในชุมชนการเคหะ 
- ขอทราบรายละเอียดงบประมาณซ่อมแซมบ้านของประชาชน  จ้านวน ๑๐,๐๐๐ บาท เพียงพอ

หรือไม่ และหลักเกณฑ์การพิจารณาซ่อมแซมบ้านของประชาชน 
- ขอทราบรายละเอียด แนวทางการแบ่งหน้าที่ระหว่างสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

กับการเคหะแห่งชาติ  
- ขอทราบแนวทางการช่วยเหลือประชานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรน่า 
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ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ชี้แจงโดยสรุป ดังนี้ 
- ชี แจงการบริหารงานลดปัญหาความซ ้าซ้อนของกลุ่มเป้าหมาย ด้าเนินการปรับเปลี่ยนวิธีการท้างาน

ร่วมกับภาคเอกชนบริหารจัดการกลุ่มเป้าหมาย เช่น โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศ
โดยมีพัฒนาการจังหวัดบูรณการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ปัญหาให้กับประชาชนภายใน ๕ ปี
สามารถพ่ึงพาตนเองได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ น 

- ชี แจงแนวการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ ถึงสาเหตุการถูกปรับลดความ
น่าเชื่อถือจาก สถานการณ์การค้ามนุษย์ ประจ้าปี ค.ศ. ๒๐๒๑ (2021 TIP Report) โดยในปีนี  ประเทศไทย
ถูกจัดให้อยู่ระดับ Tier 2 Watch List ลดระดับจาก Tier 2 เมื่อปีที่แล้วโดยมีสาเหตุจากการเปลี่ยนผู้น้าของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาและผู้จัดท้ารายงาน 

- ชี แจงการแก้ปัญหาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์แบบ working Group ในแต่ละ
เดือนเพ่ือความรวดเร็วในการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ พบว่า อัตราจ้านวนผู้ถูกจับกุมจากการค้ามนุษย์ลดลง 
สาเหตุเนื่องจากการแพร่ระบาดจากการติดเชื อไวรัสโคโรน่า 2019 และการท้างานในเชิงรุกการแก้ปัญหา 

- ชี แจงผลเสียจากการปรับปรับลดความน่าเชื่อถือ รัฐบาลไทยจะเดินหน้าต่อต้านการค้ามนุษย์อย่าง
จริงจังต่อไป เพ่ือปกป้องคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักสิทธิมนุษยชนและหลักมนุษยธรรมที่ไทยให้
ความส้าคัญมาโดยตลอด ขณะเดียวกัน ไทยพร้อมร่วมมือกับหุ้นส่วนต่าง ๆ ที่มีเจตนาสร้างสรรค์ ทั งภายใน
ไทยและต่างประเทศ เพ่ือขจัดการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงานในทุกรูปแบบให้หมดสิ นไป 

- ชี แจงการจัดท้ารายการงบลงทุนอยู่ในงบยุทธศาสตร์ เนื่องจากจ้างเหมาเจ้าหน้าที่จังหวัดละ ๑ คน 
ท้าหน้าที่ดูแลผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 

- ชี แจงวิสัยทัศน์ระยะเวลาถึง ๒๐ ปีเป็นเป้าหมายในการด้าเนินการ แต่ในการขอรับงบประมาณต้อง
จัดท้าวิสัยทัศน์และภารกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์สามารถด้าเนินการเกินเป้าหมายของตัวชี วัด 



๗ 
 

- ชี แจงกรณีรายการขอรับงบประมาณ ปี 2565 รายการงบลงทุนเปลี่ยน software จ้านวน ๓ ล้าน
บาท เนื่องจากทดแทน software ลิขสิทธิ์หมดอายุ  
 กรมกิจการเด็กและเยาวชน ชี้แจงโดยสรุป ดังนี้       

- ชี แจงว่า โครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี ยงดูเด็กแรกเกิด การอุดหนุนเลี ยงเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 6 
ปี 2565 หรือแนวทางการเพ่ิมสวัสดิการแห่งรัฐ จ้านวน ๑ แสนบาท ต่อคน ต่อปี หรือเพ่ิมจ้านวนมากขึ น
ตามขั นบันได ้

- ชี แจงงบประมาณเงินอุดหนุนเด็ก จ้านวน 16,681 กว่าล้านบาท และการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่กรอก
ข้อมูลจ้านวน ๑ อัตราของแต่ละจังหวัด 

- ชี แจงงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมของสภาเด็กและความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน ๆ  
- ชี แจงหลักเกณฑ์การพิจารณาการรับเด็กไปอยู่กับครอบครัวก่อนถึงสถานสงเคราะห์จัดท้ามาตรฐาน

ของผู้ที่จะรับเด็กไปเลี ยงดู จะต้องมีหลักเกณฑ์ ด้านรายได้ ทรัพย์สิน ความประพฤติ และการประเมิน
สุขภาพจิตของผู้รับเด็กไปเลี ยงดู  

- ชี แจงความคืบหน้าการจัดท้าข้อมูลศูนย์เด็กเล็ก จ้านวน ๕ หมื่นกว่าศูนย์ ท้าการประเมินตนเอง
เนื่องจากระบบการประเมินล้มเหลว จึงต้องให้แต่ละศูนย์เด็กเล็กท้าการประเมินตนเอง 

- ชี แจงการกักตัวของคนต่างด้าวที่เป็นเด็กด้าเนินการประสานกับส้านักงานการตรวจคนเข้าเมืองถึง
แนวทางการด้าเนินงาน ให้มาอยู่ในสถานที่พักส้าหรับเด็ก เช่น บ้านปรากเกร็ด บ้านพักเด็ก  

กรมกิจการผู้สูงอายุ ชี้แจงโดยสรุป ดังนี้ 
- ชี แจงการด้าเนินงานตามแผนงานบูรณการร่วมกับหน่วยงานภายในกระทรวงพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย์ เพ่ือลดความซ ้าซ้อนของกลุ่มเป้าหมาย 
- ชี แจงการด้าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายของผลผลิตที่ตั งไว้  
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ชี้แจงโดยสรุป ดังนี้ 
- ชี แจงรายละเอียดตัวชี วัดตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2564 ถึง พ.ศ. 2572 โครงการครอบครัว

อบอุ่น ประกอบด้วย ๓ มิติความสัมพันธภาพของครอบครัว บทบาทของครอบครัว และครอบครัวสามารถพึง
พาตนเองได้ กับตัวชี วัดโครงการครอบครัวเข้มแข็ง ๕ มิติ ความสัมพันธภาพของครอบครัว บทบาทของ
ครอบครัว ต้นทุนทางด้านสังคม และครอบครัวสามารถปรับตัวได้ 

- ชี แจงการจัดตั งศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเป็นองค์กรความร่วมมือจากภาคประชาชน
ประกอบด้วยผู้แทนชุมชน สนับสนับสนุนงบประมาณให้กับศูนย์ จ้านวน ๗,๔๔๕ แห่งทั่วประเทศ ด้าเนินการ
แก้ปัญหาครอบครัวและปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ นในชุมชน 

- ชี แจงการมอบรางวัลครอบครัวร่มเย็นให้กับครอบครัวที่ได้คะแนนการประเมินสูงสุด ด้าเนินการ
ต่อเนื่องทุกปี คัดเลือกมาจากจังหวัดครอบครัวตัวอย่าง 

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ชี้แจงโดยสรุป ดังนี้ 
- ชี แจงการบูรณการท้างานร่วมกับหน่ายงานอื่น ๆ ในการปราบการการค้ามนุษย์ 
- ชี แจงการเชิดชูเกียรติของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (อพม.) ที่มีผลการประเมินในระดับ

ดีเด่น และระดับดีเด่นพิเศษ เช่น เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ 
- ชี แจงการสนับสนุนงบประมาณองค์กรภาคเอกชน จ้านวน ๑๕๐ ล้านบาท ขอชี แจงในรูปแบบ

เอกสาร 
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- ชี แจงการด้าเนินนิคมสร้างตนเอง ทั่วประเทศ จ้านวน 43 แห่ง ๓๒ จังหวัด เพ่ือให้เป็นชุมชนที่มี
ความมั่นคงเข้ม แข็ง สามารถพ่ึงตนเองได้ มีพื นที่แนวเขตทับซ้อนกับหน่วยงานอ่ืนจ้านวน ๑.๒ ล้านไร่ ขอ
ชี แจงในรูปแบบเอกสาร 

- ชี แจงการด้าเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาบทบาทอาสาสมัคร (อพม) เข้าเป็นกลุ่มเป้าหมายด้าเนิ น
โครงการ และมุ่งเป็นองค์กรเครือข่ายภาคประชาสังคม พร้อมสนับสนุนงบประมาณจัดกิจกรรมและสวัสดิการ
ให้กับกลุ่มเป้าหมาย  

- ชี แจงการบูรณการร่วมกับหน่วยงานภายในกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มี
คณะท้างานกลั่นกรองลดความซ ้าซ้อนโดยการน้าข้อมูลของผู้ได้รับความช่วยเหลือในระบบคอมพิวเตอร์ 

- ชี แจงการช่วยเหลือสงเคราะห์เบื องต้นสังคม ครอบครัว หรือที่มีปัญหาต่าง ๆ ด้าเนินการแก้ปัญหา
ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง 

- ชี แจงพื นที่นิคมสร้างตนเอง จ้านวน ๖.๒ ล้านไร่เศษ ที่อยู่ในความดูแล เข้าร่วมโครงการจัดท้าแผนที่ 
one map ๑ : 4000 ท้าให้พื นที่นิคมสร้างตนเองลดลง 5.17 ล้านไร่ แบ่งพื นที่ทับซ้อนกับประชาชนก่อน
การจัดตั งนิคม และอยู่ในระหว่างการบังคับใช้พระราชบัญญัตินิคมสร้างตนเอง ด้าเนินการพิสูจน์สิทธิ์
ตรวจสอบแนวเขต บูรการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดท้าแผนที่ One map  

การเคหะแห่งชาติ ชี้แจงโดยสรุป ดังนี้ 
- ชี แจงการด้าเนินนิคมสร้างตนเอง ทั่วประเทศ จ้านวน 43 แห่ง ๓๒ จังหวัด เพ่ือให้เป็นชุมชนที่มี

ความมั่นคงเข้ม แข็ง สามารถพ่ึงตนเองได้  มีพื นที่แนวเขตทับซ้อนกับหน่วยงานอ่ืนจ้านวน ๑.๒ ล้านไร่ 
ด้าเนินการแก้ปัญหาร่วมมือกันของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการพยายามที่จะปรับปรุงแนวเขตที่ดินของรัฐ
ให้เกิดความชัดเจน ท้าให้ประเทศไทยมีแผนที่ประเทศที่แสดงขอบเขตที่ดินทุกประเภทที่ชัดเจน ไม่ทับซ้อน 
บนมาตรฐานแผนที่มาตราส่วน 1:4,000  

- ชี แจงการบริหารงบประมาณจากงบเงินกู้ร่วมกับส้านักบริหารหนี สาธารณะ 
- ชี แจงการบริหารเคหะนวมินทร จ้านวน ๑,๗๒๖ ยูนิด ผู้ เช่าครบก้าหนดระยะเวลาการเช่า

ด้าเนินการแจ้งให้กับเอกชนผู้เช่าออกจากที่พักอาศัย 
- ชี แจงการจัดตั งสหกรณ์ออมทรัพย์บริการประชาชนในพื นที่ของการเคหะ ปัจจุบันด้าเนินการเปิด

ให้บริการกับประชาชนแต่ไม่ทุกการเคหะ  
- ชี แจงแนวทางการบริหารจัดการพื นที่สีเขียว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มี

นโยบายและก้าหนดให้การเคหะต้องมีพื นที่สีเขียวทุกโครงการ 
- ชี แจงแนวทางการแก้ปัญหายาเสพติดในการเคหะ ด้าเนินการประสานความร่วมมือกับส้านักงาน

ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ลงพื นที่ส้ารวจปัญหาต่าง ๆ และหาแนวทางแก้ไขต่อไป 
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ชี้แจงโดยสรุป ดังนี้ 
- ชี แจงแนวทางการบริหารจัดการชุมชนริมคลองเปรมประชากร (ขอชี แจงในรูปแบบเอกสาร) 
- ชี แจงแนวทางการปรับลดดอกเบี ยให้กับผู้ขอสินเชื่อซื อที่อยู่อาศัย ขอน้าข้อเสนอดั งกล่าวน้าไป

พิจารณา 
- ชี แจงการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบการสร้างที่อยู่อาศัยระหว่างสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 

(องค์การมหาชน) เน้นกลุ่มเป้าหมายระดับล่าง กับการเคหะแห่งชาติ เน้นกลุ่มเป้าหมายระดับกลางกับระดับ
ทั่วไป 

- ชี แจงการถูกปรับลดงบประมาณ จ้านวน ๓๙๐,๐๐๐ บาท เท่านั น  
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 - ชี แจงการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างบ้านพอเพียงในพื นที่ชนบทเสนอของบ จ้านวน ๔๕,๐๐๐ 
บาท ต่อหลัง ถูกปรับลดงบประมาณ คงเหลือ ๒๕,๐๐๐ บาท ต่อหลัง จึงต้องขอความร่วมมือจากภาคี
เครือข่ายภาคเอกชนสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติม (ขอชี แจงในรูปแบบเอกสาร) 

- ชี แจงโครงการป้องกันการทุจริต  (ขอชี แจงในรูปแบบเอกสาร) 
ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- กรณีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ๑๗ ประการของสหประชาชาติเพ่ือโลกอนาคต เมื่อ

พิจารณามี ๔ - ๕ ประการ หน่วยงานมีส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ความยากจน ความหิวโหย ความเท่าเทียมของ
สตรี การลดความเหลื่อมล้ า หน่วยงานควรบูรณาการร่วมกับมหาวิทยาลัยเพ่ือขอทุนการวิจัยเกี่ยวกับ
ความก้าวหน้าทางสังคม เมื่อพิจารณาการก าหนดเป้าหมายของหน่วยงานมีจ านวนที่ลดลงเนื่องจากการถูก
ปรับลดงบประมาณ หน่วยงานควรบริหารจัดการงบประมาณที่มีเพ่ือแก้ไขปัญหาของสังคมในปัจจุบันที่มี
จ านวนเพิ่มมากขึ้น  

- ปัจจุบันผู้สูงอายุมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น หน่วยงานควรมีการจัดท าแผนเพ่ือขอรับการจัดสรร
งบประมาณต่อกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้สนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงาน
ของกองทุนผู้สูงอายุจังหวัดละ ๑ ล้านบาท  

- กรณีการแก้ไขกฎหมายอาญาเกี่ยวกับการท าแท้งเสรี ส่งผลกระทบต่อทัศนคติของการตั้งครรภ์ที่ไม่
มีความพร้อม หรือแม่เลี้ยงเดี่ยว เมื่อพิจารณาจ านวนประชากรของประเทศจะเข้าสู่สังคมสูงวัย และอัตราการ
เกิดมีจ านวนลดลง หน่วยงานควรมีนโยบายการให้ความช่วยเหลือกับบุคคลเหล่านี้ให้มีความพร้อมที่จะ
ตั้งครรภ์ต่อไปอย่างไร และหาช่องทางการสนับสนุนให้กับบุคคลที่มีความพร้อมสามารถรับเลี้ยงเด็กจากคุณแม่
ที่ไม่มีความพร้อม 

- กรณีการก าหนดเป้าหมายที่จะท าครอบครัวอบอุ่นและครอบครัวเข้มแข็ง หน่วยงานควรมีการ
พัฒนาศักยภาพของหน่วยงานที่อยู่ในพ้ืนสามารถรองรับนโยบายจากส่วนกลาง โดยบูรณาการร่วมกับท้องถิ่น
เพ่ือให้การพัฒนาครอบครัวชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง 

- กรณีงบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับการแก้ปัญหา ควรเพ่ิมงบประมาณให้เพียงพอกับการ
แก้ปัญหาของสังคม ที่อยู่ในสถานการณ์การแพร่เชื อของโรคเชื อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙  

- กรณีการบริหารจัดการคนไร้บ้าน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรน่า 2019 
ควรได้รับการแก้ไขเนื่องจากอาจกลายเป็นจุดแพร่เชื อไวรัสโคโรน่า 2019 

กรณีการบริหารจัดการพื นที่ภายในการเคหะ ควรสร้างพื นที่สีเขียว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และที่จอด
รถ ภายในการเคหะ (ธีระรัตน์)  

กรณีแนวทางการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ควร
จัดหาสถานที่ให้การเคหะแห่งชาติ ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยส้าหรับผู้มีรายได้น้อยจัดเก็บค่าเช่าราคาถูกเพ่ือ
ช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรน่า 2019  

กรณีงบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอต่อภารกิจที่ต้องก่อสร้างบ้านให้เพียงพอกับความต้องการของ
ประชาชน ส้านักงบประมาณควรจัดสรรงบประมาณเพ่ิมมากขึ น  

กรณีปัญหาพื นที่ทับซ้อนกับหน่วยงานต่าง ๆ ควรเร่งรัดด้าเนินการแก้ปัญหากรณีการก่อสร้างบ้าน
มั่นคงบริเวณพื นที่ภาคใต้ ควรรับฟังแนวทางการก่อสร้างและผลกระทบจากการก่อสร้างบ้านมั่นคงแบบมีส่วน
ร่วมกับประชาชนและทุกภาคส่วน เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาต่าง ๆ เกิดขึ นตามมา 

 
รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 



๑๐ 
 

- นางสาวศิริกัญญา ตันสกุล คณะกรรมาธิการ ขอเอกสารการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพ่ือจัดท า
ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการติดตามเด็กประถมวัย และกระบวนการติดตามทางระบบออนไลน์หน่วยงาน
ด าเนินการอย่างไร 

- นางสาววรรณวรี  ตะล่อมสิน คณะกรรมาธิการ ขอเอกสารรายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการที่พักอาศัยข้าราชการกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ จ านวน ๑๗ ล้านบาท และเหตุ
ใดการเคหะแห่งชาติต้องเป็นผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน 

- พันต้ารวจเอกทวี สอดส่อง ขอทราบรายละเอียดการด้าเนินโครงการนิคมสร้างตนเอง พื นที่ที่อยู่ใน
ก้ากับดูแล และพื นที่การด้าเนินโครงการอยู่ที่ใดบ้าง   

นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ โฆษกคณะกรรมาธิการ ขอทราบรายละเอียดวัตถุประสงค์ของการถมดิ น 
จ้านวนพื นที่ถมดินก่ีแห่ง ด้าเนินการจ้างเอกชนด้วยวิธีการใด  

นางสาวธีรรัตน์  ส้าเร็จวานิช กรรมาธิการ ขอทราบรายละเอียดกรุงเทพมหานครจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนสร้างบ้านหรือซ่อมแซมบ้านของประชาชน หรือไม่ 

พันต้ารวจเอกทวี สอดส่อง รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ยี่สิบเอ็ด ขอทราบรายละเอียด
โครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริต จ้านวน ๑๓ ล้านบาทเศษ และแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การแก้ปัญหาทุจริตอย่างไร 

 
 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ๓๙,๖๙๑,๘๘๔,๗๐๐ บาท 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๖๓,๕๙๖,๒๕๑,๙๐๐ บาท 
 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์       ๑๔๗,๒๒๓,๗๐๐ บาท 
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ๑๔,๕๖๗,๘๙๙,๙๐๐ บาท 
 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา        ๘๙,๗๕๖,๖๐๐ บาท 
 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ๑,๑๖๘,๖๐๐,๑๐๐ บาท 
 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ 
 และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา        ๑๒,๙๘๓,๗๐๐ บาท 
 ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา        ๙๓,๗๐๙,๔๐๐ บาท 
 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)      ๔๕๔,๖๘๑,๕๐๐ บาท 
 ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน 
 คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)        ๕๕,๐๖๑,๙๐๐ บาท 
 กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา   ๕,๖๕๒,๒๘๗,๔๐๐ บาท 
 ไม่มีรายการปรับลด           -           บาท 
 สรุปประเด็นการพิจารณาของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา สถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาดังนี้ 
 ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  



๑๑ 
 

- ขอให้หน่วยงานชี้แจงประเด็นรายละเอียดตามเอกสารงบประมาณ ซึ่งระบุตัวชี้วัดอันดับ
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษา ซึ่งมีประเทศเข้ารับการประเมิน จ านวน ๖๓ ประเทศ 
โดยหน่วยงานได้ระบุของปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ว่าอยู่ในอันดับที่ ๔๕ แต่มิได้มีการระบุข้อมูลในปี พ.ศ. ๒๕๖๕  

- สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) ส่งผลกระทบต่อ
บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนอย่างไร และหน่วยงานมีแนวทางการด าเนินการอย่างไรกรณีพบการติดเชื้อ
ในเด็กเพ่ิมมากข้ึน 

- ขอให้หน่วยงานชี้แจงแนวทางการด าเนินการของสถานศึกษาของรัฐและเอกชน กรณีที่รัฐบาลมี
นโยบายให้ลดค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคการเรียนที่ ๑  

- จากการที่หน่วยงานมีมาตรการในการด าเนินการลดค่าเล่าเรียนให้แก่นั กเรียนในโรงเรียนรัฐ  
ขอให้หน่วยงานชี้แจงว่าในกรณีโรงเรียนเอกชน หน่วยงานมีแนวทางในการด าเนินการอย่างไร 

- ปัจจุบันยังคงมีปัญหาความเหลื่อมล้ าในการจัดการศึกษา ทั้งด้านบุคลากรและอุปกรณ์การเรียน 
ขอให้หน่วยงานชี้แจงข้อมูลจ านวนนักเรียนที่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ และไม่ได้เข้ารับการศึกษา
ต่อในระดับมัธยมศึกษา 

- ประเด็นโรงเรียนที่ถูกโอนคืนงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งไม่มีการตั้งประมาณ
ชดเชยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขอให้หน่วยงานชี้แจงว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีการตั้ง
งบประมาณชดเชยหรือไม ่

- โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว ต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงเหตุเพลิงไหม้โรงงานผลิตโฟม ขอให้หน่วยงานชี้แจงว่าโรงเรียนได้รับ
ผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้หรือไม่ อย่างไร และงบประมาณที่ขอรับการจัดสรรเพียงพอหรือไม่ 

- ระบบการเรียนการสอนแบบโคเซ็น (KOSEN) ขอให้หน่วยงานชี้แจงความคืบหน้าว่าโรงเรียนมัธยม
อ่ืน ๆ ที่มีศักยภาพและเป็นศูนย์วิทยาศาสตร์ มีโอกาสในการจัดการศึกษาแบบโคเซ็น (KOSEN) หรือไม่  

- ขอให้หน่วยงานชี้แจงรายชื่อและท่ีตั้งของศูนย์ดิจิทัลโรงเรียน  
- ขอให้หน่ วยงานชี้ แจงความคื บหน้ าในการจัดการเรียนการสอนแบบโคเซ็น  (KOSEN)  

ในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ 
- ขอให้หน่วยงานชี้แจงประเด็นการขอรับจัดสรรงบประมาณส าหรับอาคารการศึกษาและอาคาร

ประกอบโรงเรียนส าหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช ต าบลควนกรด อ าเภอทุ่งสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๑ แห่ง จ านวน ๑๐,๕๘๐,๐๐๐ บาท ว่างบประมาณจ านวนดังกล่าวเพียงพอในการ
ด าเนินการหรือไม ่

- การก าหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ คือการสร้างนักเรียนให้เป็นนักวิจัยและ 
นักประดิษฐ์คิดค้น ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต โดยเมื่อพิจารณาดัชนีชี้วัดผลงานหรือความส าเร็จของงาน  
(Key Performance Indicator: KPI) กรรมาธิการเห็นว่าหน่วยงานควรก าหนดดัชนีชี้วัดผลงานหรือ
ความส าเร็จของงาน (Key Performance Indicator: KPI) ที่ท้าทายและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน   

- เนื่องด้วยการเรียนการสอนอาชีวศึกษาจ าเป็นต้องมีการศึกษาและฝึกปฏิบัติจริง ขอให้หน่วยงาน
ชี้แจงว่ามีแนวทางในการแก้ไขปัญหาการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID -19) อย่างไร 



๑๒ 
 

- ขอให้หน่วยงานชี้แจงประเด็นงบประมาณที่หน่วยงานได้รับมีจ านวนเพ่ิมขึ้น ในขณะที่จ านวนผู้เข้า
รับการศึกษาลดลง  

- ขอให้หน่วยงานชี้แจงประเด็นจุดอ่อนและจุดแข็งของร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งผ่าน
การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีแล้ว เหตุใจจึงมีบุคลากรทางการศึกษาจ านวนมากคัดค้านร่างพระราชบัญญัติ
ฉบับดังกล่าว 

- หน่วยงานควรท าความเข้าใจแก่ประชาชนและสาธารณะให้เห็นถึงความส าคัญของการจัดการเรียนรู้
วิทยาการค านวณ (Coding) และสะเต็มศึกษา (Science Technology Engineering and Mathematics 
Education: STEM Education) 

- หน่วยงานมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูอย่างไร และสหกรณ์ครูมีบทบาทในการช่วยแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร 

- ขอให้หน่วยงานชี้แจงประเด็นเอกสารรายงานงบการเงินของหน่วยงานมีข้อมูลไม่ครบถ้วน  
- เงินเดือนของคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา มาจาก

สองส่วน คือ เงินเดือน จ านวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท และค่าตอบแทน จ านวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ขอให้หน่วยงาน
ชี้แจงว่าเหตุใดจึงก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสูงมาก 

- หน่วยงานมียุทธศาสตร์ในการวางแผนเพื่อผลิตบุคลากรทางการศึกษาในสาขาที่ขาดแคลนอย่างไร 
- ขอให้หน่วยงานชี้แจงว่าได้เคยท าการส ารวจความคิดเห็นของผู้เรียนหรือไม่ ว่ามีความเห็นอย่างไร  

ต่อระบบการจัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
- จากเอกสารงบประมาณซึ่งระบุแผนการด าเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ซึ่งจะใช้เงินงบประมาณ

จากเงินสะสม จ านวน ๕๗๔ ล้านบาท โดยใช้ในหมวดการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา จ านวน ๕๒๐ 
ล้านบาท ขอให้หน่วยงานชี้แจงรายละเอียดการใช้งบประมาณในหมวดดังกล่าว 

- ขอให้หน่วยงานชี้แจงประเด็นการก าหนดตัวชี้วัดว่าสถาบันการศึกษาได้รับการรับรองนั้น มีผลเป็น
การพัฒนาระบบการศึกษาหรือไม่ มีความคุ้มค่าเพียงไร และเป็นการเพ่ิมภาระให้แก่บุคลาการทางการศึกษา
โดยไม่จ าเป็นหรือไม่ 

- ขอให้หน่วยงานชี้แจงประเด็นจ านวนสถานศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมให้พร้อมรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก เหตุใดในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงมีการลดจ านวนกลุ่มเป้าหมายลงจากปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตัวชี้วัด :
สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก อย่างน้อย ๑ ครั้ง ในรอบ ๕ ปี เพ่ือพัฒนาการจัด
การศึกษาสู่มาตรฐาน และพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข สนุกกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ โดยการวางระบบจัดการคุณภาพ รวมทั้ง
สนับสนุนให้มีงานวิจัยและส่งเสริมระบบการเรียนรู้แบบบูรณาการ)  

- กรรมาธิการเห็นว่ารูปแบบการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ท าให้บุคลากร
ทางการศึกษาต้องใช้เวลาในการจัดท า หน่วยงานควรประยุกต์รูปแบบการประเมินหรือพิจารณาผลผลิตด้าน
อ่ืน ๆ ประกอบการประเมินด้วย 

- จากข้อมูลตามเอกสารงบประมาณ พบว่าหน่วยงานได้รับงบประมาณจ านวนน้อยลง ขอให้
หน่วยงานชี้แจงว่าจ านวนงบประมาณที่หน่วยงานได้รับน้อยลงดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อนักเรียนหรือไม่ 
อย่างไร  
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ผู้แทนจากส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตอบชี้แจง  
- ชี้แจงเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนกับบุคลากรทางการศึกษา คุณครูและบุคลากรทางการศึกษามีอยู่

ประมาณ ๗๕๐,๐๐๐ คน ทั้งภาครัฐและเอกชน วันนี้ได้รับวัคซีนไปแล้วประมาณ ๓๑๒,๐๐๐ คน นับถึงวันนี้ 
เพราะฉะนั้นเรียนท่านตรง ๆ ว่ายังขาดอยู่อีก ๔๔๐,๐๐๐ คนโดยประมาณครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ในแผนของการจัดสรรวัคซีนนั้น กระทรวงศึกษาธิการได้น าเสนอต่อ ศบค. โดยได้เห็นชอบให้คุณครูเป็น 
Priority แรก ๆ ในการได้รับวัคซีนซึ่ง ครม. เห็นชอบด้วยเช่นกันซึ่งทั้ง ๒ มติ ๒ ข้อนี้ด าเนินการผ่าน 
ผู้ว่าราชการจังหวัดและสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด 

- ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนโยบายการลดค่าเทอมของโรงเรียนเอกชน ปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการไม่ให้
มี ก ารขึ้ นท่ าเทอมและขอให้ โรงเรียน เอกชนมี การให้ ส่ วนลดบางส่ วน  กรณี นี้ ได้ มี การประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเดือนที่แล้ว  

- ชี้แจงเก่ียวกับงบอาหารกลางวัน งบอาหารเสริมด าเนินการอย่างไรนั้น ในกรณีของโรงเรียนเอกชน
ซึ่งปัจจุบันในการจัดสรรค่าอาหารกลางวันและค่านม อาหารเสริม ทางกระทรวงจะก าหนดให้ เนื่องจาก
โรงเรียนไม่ได้ออนไซด์เกือบทั้งหมดใน ๑๐ จังหวัด ก็จะต้องน าค่าใช้จ่ายส่วนนี้ไปให้กับผู้ปกครองเพ่ือ
ด าเนินการจัดสรรอาหารกลางวันในสถานที่พักอาศัยของนักเรียน 

- ชี้แจงเกี่ยวกับงบประมาณจ านวน ๔๙ ล้านบาท เกี่ยวกับเครือข่ายการต่อต้านทุจริต งบประมาณ
ส่วนนี้จะเป็นการจัดสรรลงไปยังจังหวัดต่าง ๆ เพ่ือให้ท ากิจกรรมร่วมกับเขตพ้ืนที่ 

- ชี้แจงเกี่ยวกับข้อมูลของผู้เรียนในช่วงการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีเด็กนักเรียนจาก สพฐ. ประมาณ 
๖,๔๐๐,๐๐๐ คน เด็กนักเรียนจากการศึกษาเอกชนจ านวน ๒ ล้านคน แล้วเด็กนักเรียนที่อยู่ในช่วงวัยนี้ที่มีอายุ
ยังไม่เกิน ๑๘ ปี ประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ กว่าคน นักเรียนจ านวน ๙๐๐,๐๐๐ คนคือเด็กของอาชีวศึกษา รัฐบาล
ได้ด าเนินการจัดซื้อวัคซีนอีกยี่ห้อหนึ่ง สามารถจะฉีดได้ในช่วงวัย ๑๒-๑๘ ปี ซึ่งเด็กกลุ่มนี้จะมีอยู่ประมาณ 
วันละ ๙ ล้านคนเศษประมาณ ๔.๔-๔.๕ ล้านคน ประมาณ ๙ ล้านโดส  

- เกี่ยวกับต าแหน่งซี. ๑๐ ในกระทรวงศึกษาธิการ หรือ นักบริหารระดับสูง มีประมาณ ๓๘ 
ต าแหน่ง ปัจจุบันมีคนครองต าแหน่งอยู ่๓๐ คน  

- เกี่ยวกับการประเมินเลขาธิการ สกสค. มีการตั้งกรรมการเพ่ือประเมินเลขาธิการ สกสค. เป็นการ
ประเมิน ๖ เดือนแรกรอบ ๒ เดือนแรกไปแล้วน่าจะสัก ๒ เดือน ผลการประเมินคือ ผ่านเกณฑ ์รายละเอียดจะ
จัดส่งเอกสารให้กับกรรมาธิการผู้สอบถาม 

ผู้แทนจาก กศน. ตอบช้ีแจง 
- ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เป็นศูนย์ที่ให้ความรู้กับประชาชนในต าบล เป็นเครื่องมือในการใช้ดิจิทัลในการ

แสวงหาความรู้ แล้วก็เรื่องของประชาสังคมให้กับประชาชนในต าบลในพ้ืนที่ การให้บริการคอมพิวเตอร์และ
การบริการสัญญาณ Internet ให้กับต าบลทั้งหมด ๗,๔๒๔ แห่ง อบรมให้ความรู้กับครูแกนน าไปขยายผล
ให้กับประชาชนในพื้นท่ีในการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาตนเอง  

- การด าเนินการของ กศน. นั้น รับผิดชอบการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษา
นอกระบบเราให้การศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับผู้เรียนที่หลุดออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งผู้พิการผู้ด้อยโอกาส  
ต่าง ๆ ณ ขณะนี้การศึกษานอกระบบขั้นพ้ืนฐานมีกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการประมาณ ๘๗๐,๐๐๐ คน  

ผู้แทนจาก สพฐ. ตอบชี้แจง 
- ชี้แจงเกี่ยวกับเงินที่จัดสรรค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้างที่โอนคืนในปี ๒๕๖๓ ว่ามีจ านวนเท่าใด แล้วจะได้

ในปี ๒๕๖๕ จะท าอย่างไร ได้แก้ปัญหานี้อย่างไรนั้น ในปี ๒๕๖๓ นั้น สพฐ. ได้ตัดงบประมาณคืนมาในงบ
ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้างทั้งหมด ๓๒๓ โรงเรียน ซึ่งในปี ๒๕๖๓ บางโรงเรียนมีความเร่งด่วนอย่างเช่น 
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โรงเรียนในจังหวัดมหาสารคามที่ได้รื้ออาคารไปแล้วและไม่มีที่เรียนอย่างนี้ จะใช้เงินเหลือจ่ายในปี ๒๕๖๓ ได้
แก้ปัญหาไปบ้างในกรณีเร่งด่วนจ าเป็น แต่ส่วนที่เหลือ ๓๒๓ โรงเรียนนั้น ทางเขตพ้ืนที่ก็ได้เสนอขอเข้ามาในปี 
๒๕๖๕ แล้วก็ได้เสนอเข้าในกรอบวงเงินงบประมาณในคราวนี้ แต่ได้รับการจัดสรรกลับคืนมาในขาวคาดแดง 
๒๓๖ รายการ เป็นเงินทั้งหมด ๔๐๐ ล้านบาท 

- โรงเรียนวัดกิ่งแก้วที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ที่โรงงานแล้วถูกระเบิดได้รับจัดสรรในงบประมาณปี ๒๕๖๕
เป็นอาคารเรียน ๑ หลัง จ านวน ๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท  

- การศึกษาของโคเซนที่ท ากับประเทศญี่ปุ่น ต้องเป็นเด็กที่เรียนที่จบ ม. ๓ แล้วต้องสอบเข้า ม. ๔ 
ของโรงเรียนจุฬาภรณ์และโรงเรียนของมหิดลวิทยานุสรณ์  ถึงจะเข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้เป็นไปตามมติ 
ครม. 

- ชี้แจงเกี่ยวกับการแก้ปัญหาเรื่องการติดเชื้อของเด็กนักเรียนมีมากขึ้น  สพฐ. มีการเตรียมการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนในลักษณะการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม 

- ชี้แจงเกี่ยวกับโรงเรียนที่นครศรีธรรมราช กรณีผู้รับเหมาทิ้งงานไป ในปี ๒๕๖๕ สพฐ. ได้ตั้ง
งบประมาณเพ่ือสร้างให้กับโรงเรียนเหล่านี้ให้แล้วเสร็จ ซึ่งเป็นงบผูกพันที่ต้องตั้งกรอบวงเงินระเบียบ 

- งบประมาณเกี่ยวกับการทุจริตมีการด าเนินการร่วมกับ ป.ป.ช. มีกิจกรรมเน้นในการสร้างเสริม
คุณธรรมจริยธรรม สร้างความตระหนักรู้ ในการที่จะป้องกันทุจริตของตั้งแต่นักเรียน 

- ชี้แจงเกี่ยวกับการก าหนดพ้ืนที่นวัตกรรม ปัจจุบันมีพ้ืนที่ทั้งหมด ๖ จังหวัด และจะมีการขยายไป
ยังจังหวัดอ่ืน ซึ่งมีการประเมินในเขตพ้ืนที่นวัตกรรมที่จะตอบโจทย์เรื่องโรงเรียนนิติบุคคล 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- จากข้อมูลผลสัมฤทธิ์ในการจัดตั้งองค์กร พบว่าร้อยละ ๔๑ นักเรียนมีการศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ และร้อยละ ๕๐ เป็นแพทยศาสตร์ โดยเมื่อพิจารณาจากจ านวน
งบประมาณที่หน่วยงานได้รับจัดสรร คิดเป็นค่าใช้จ่าย จ านวน ๓๕๐,๐๐๐ บาท ต่อนักเรียน ๑ คน ซึ่งเป็น
จ านวนค่าใช้จ่ายที่สูงกว่างบประมาณที่โรงเรียนในลักษณะเดียวกันได้รับจัดสรร รวมทั้ง โรงเรียนมีงบลงทุน
ระยะยาวอีกจ านวน ๘๐๐ ล้านบาท และเงินกองทุน จ านวน ๔๐๐ ล้านบาท ดังนั้น กรรมาธิการเห็นว่า
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ควรจัดหางบประมาณสนับสนุนจากแหล่งอ่ืนนอกจากงบประมาณที่ได้รับการ
จัดสรรด้วย 

 
รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 
- นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ เลขานุการคณะกรรมาธิการ คนที่ห้า ขอเอกสารข้อมูลจ านวนผู้ติดเชื้อไวรัส

โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) ของบุคลากรครูและนักเรียน รวมทั้งจ านวนการฉีดวัคซีนให้แก่บุคลากรครู 
และนักเรียนในสถานศึกษา 
 - ศาสตราจารย์โกวิทย์ พวงงาม รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สิบห้า ขอเอกสารเพิ่มเติมดังนี้ 

๑. ขอข้อมูลโรงเรียนที่มีจ านวนนักเรียนน้อยกว่า ๑๐๐ คน 
๒. ขอข้อมูลจ านวนนักเรียนที่เข้ารับการศึกษานอกระบบ 
๓. ขอข้อมูลจ านวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ ที่ลงทะเบียนเรียนใน

ทุกหลักสูตร/กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘ โดยขอให้หน่วยงานชี้แจงว่าเหตุใดจึงมี
การก าหนดกลุ่มเป้าหมายจ านวนลดลง 
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๔. ขอข้อมูลรายละเอียดกิจกรรมการเรียนรู้การศึกษาตามอัธยาศัย โดยขอให้หน่วยงานชี้แจงว่า
กิจกรรมดังกล่าวเป็นไปในรูปแบบใด 

- นายคมเดช ไชยศิวามงคล โฆษกคณะกรรมาธิการ ขอเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ 
๑. ขอเอกสารจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คือ บัญชีรายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างของ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ในรูปแบบเอกสารและไฟล์ (File) 
๒. ขอเอกสารจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คือ บัญชีรายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง

ของกรมป้องกันสาธารณภัย ในรูปแบบเอกสารและไฟล์ (File) 
๓. ขอข้อมูลบัญชีรายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างของหน่วยงานในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕  
 

รายการสงวนความเห็น 
- นางสาวรังสิมา รอดรัศมี รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สิบเอ็ด สงวนความเห็นให้ตัด

งบประมาณของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ คือ งบประมาณตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ โครงการที่ ๑: โครงการเครือข่ายต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ ก าหนด
ระยะเวลาด าเนินการ ๑๑ ปี (ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๗๐) งบประมาณทั้งสิ้นจ านวน ๔๕,๙๗๔,๒๐๐ บาท โดยได้รับ
การจัดสรรในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จ านวน ๔,๐๙๘,๕๐๐ บาท 

- นางสาวรังสิมา รอดรัศมี รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สิบเอ็ด สงวนความเห็นให้ตัด
งบประมาณของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รายการต่อไปนี้ 

๑. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โครงการที่ ๑: โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ระยะเวลาด าเนินการ ๑๑ ปี (ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๗๐)  
งบประมาณทั้ งสิ้นจ านวน ๘๗๖,๕๓๗,๙๐๐ บาท โดยได้รับการจัดสรรในปี  พ.ศ. ๒๕๖๕ จ านวน 
๗๗,๒๕๒,๕๐๐ บาท 

๒. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โครงการที่ ๑: โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ระยะเวลาด าเนินการ ๑๐ ปี (ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๗๐) งบประมาณทั้งสิ้น
จ านวน ๒๔๕,๖๕๘,๕๐๐ บาท โดยได้รับการจัดสรรในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จ านวน ๑๐,๑๘๔,๒๐๐ บาท 

 
 
 

เลิกประชุม เวลา ๑๙.๐๐ นาฬิกา 
นางสาวนภาพร ก่อแก้ว นิติกรช านาญการ  

นายสรเดช  ธรรมสาร นิติกรช านาญการ  
นายมงคล นิ่มสกุล นักวิชาการสนับสนุนงานนิติบัญญัติ  

นางสาวจริงจัง นะแส นักวิชาการสนับสนุนงานนิติบัญญัติ  
ผู้จดสรุปผลการประชุม 


